

SAAM ฐานะแกร่ง

หลังไอพีโอหนี้สินต่อทุนเหลือ 0.4 เท่า มีรายได้แน่นอนปีละ 50 ล.

โพลิตูเดย์ - เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยีฯ ขอประเดิมเทรตตัวแรกใน mai ปี 2562 มั่นใจได้รับการตอบรับดี ธุรกิจมีรายได้มั่นคง นายพดด้วง คงคามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ (SAAM) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งจะได้รับเงินสุทธิจากการขาย ประมาณ 140 ล้านบาท จะนำไปใช้ในการลงทุนหมุนเวียนสำหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาจนเป็นโครงการที่พร้อมในการก่อสร้างเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ได้แก่ โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power และโครงการ SAAM

Oita 02 Biomass Power ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 19.9 เมกะวัตต์ (MW) จำนวนไม่เกินโครงการละ 15 ล้านบาท ซึ่งเมื่อบริษัทฯ พัฒนาจนเป็นโครงการที่พร้อมในการก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทฯ จะทำการโอนขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการกิจการโรงไฟฟ้าภายใต้บริษัทย่อยดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ จะใช้เป็นเงินทุนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท และใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวนไม่เกิน 16 ล้านบาท

“หลังเพิ่มทุนเสร็จจะทำให้อัตราหนี้

สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ลดลงจากเดิมที่มี D/E อยู่ที่ 0.84 เท่าจะเหลือ 0.4 เท่า ทำให้ฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้น” นายพดด้วง กล่าว

อย่างไรก็ตาม ด้วยโมเดลการทำธุรกิจของบริษัทที่พัฒนาเพื่อขายแต่มีสัญญาที่ผู้ซื้อจะต้องเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้านตลอดสัญญา 20-25 ปี ซึ่งมีที่ดิน 750 ไร่ กำลังผลิตรวม 43 เมกะวัตต์ ซึ่งสร้างรายได้ปีละ 55 ล้านบาท อย่างต่อเนื่อง และจะทำให้บริษัทมีรายได้ประจำที่สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจนอกเหนือจากรายได้จากการขาย

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SAAM เปิดเผยว่า SAAM เป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอิสระ มีประสบการณ์ดำเนินการธุรกิจมายาวนานมีความมั่นคงและแน่นอนของรายได้ระยะยาว (Recurring Income) มีอัตราการทำกำไรที่โดดเด่นและมีโอกาสเติบโตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถือได้ว่าเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอิสระ บริษัทไทยรายแรกที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

“หุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น ขายหุ้นละ 1.80 บาท/หุ้น ระหว่างวันที่ 24-27 ธ.ค. 2561 นักลงทุนตอบรับดีมาก” นายชาญชัย กล่าว ■